
Skólaráðsfundur 22. nóvember í Ólafsfirði 

Dagskrá fundar:  

Niðurstöður Skólapúls 6.-10.b.  

Einungis hluti nemenda tók könnun en restin tekur aftur könnun í mars eða apríl.  

Erla og Guðrún fóru yfir niðurstöður sem koma vel út og er margt á uppleið frá könnun sl. vetur. Þetta er 

ánægjulegt og brýnt að halda áfram að byggja upp. Í einu tilviki mælist skólinn undir svo marktækur 

munur sé og er það áhugi á náttúrufræði sem enn er undir meðaltali. Aðrir þættir koma áægtlega út og í 

nokkrum tilvikum er skólinn vel yfiri meðallagi svo marktækt sé. Nefndarmenn almennt ánægðir með 

þessar niðurstöður og hlakka til að fá endanlegar niðurstöður í vor þegar allir nemendur hafa tekið þessa 

könnun.   

Niðurstöður samræmdra prófa í 4. og 7. bekk ræddar.  

Stjórnendur og kennarar almenn ánægðir með niðurstöður sinna nemenda. Telja að þar sé ekkert sem 

komi á óvart en 4 bekkur kemur eilítið undir landsmaðaltali í normaldreifðri einkunn eða sem nemur 0,1 

í íslensku  0,3 í stærðfræði. 7.bekkur er yfir landsmeðaltali eða um 0,4 yfir í íslensku og 0,7 í stærðfræði.  

 Fleira ekki rætt.  


